



RL's NEWS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 วันที่ 16-31 มีนาคม 2560



พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558... อ่านต่อหน้า 6-7



ขอเชิญรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวของ มทร.ล้านนา ผ่านทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ เครือข่ายการศึกษาและวัฒนธรรมตอนต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาพข่าวนี้เพียงอย่างเดียว
ความถี่ 97.25 เมกะเฮิรตซ์

053-225-331
www.fm9725.rmutl.ac.th
www.facebook.com/technoradio9725



ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
A NEWS www.rmutl.ac.th
Rajamangala University of Technology Lanna

ผู้แทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแก้ไขปัญห เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

ผศ.ดร.พีระ จุ๋นน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา มทร.ล้านนา ในฐานะสถาบันที่เป็นแม่ข่าย 17 สถาบัน
ในภาคเหนือตอนบน (โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาผู้เท่าทัน
ปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน) เข้าร่วมโครงการสัมมนา
โครงการสัมมนา “Show & Share สถาบันอุดมศึกษา ร่วมป้องกัน
ปัญหาแอลกอฮอล์ และแถลงข่าว 79 สถาบัน รู้ทันแอลกอฮอล์”
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมไมดาส 1
โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (ติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ <https://www.rmutl.ac.th/news/3804-30-3-60>)



โครงการเยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร.ล้านนา จัดโครงการ “เยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์”
ระหว่างวันที่ 18 -21 มีนาคม 2560 ให้กับนักเรียนกลุ่ม
การเรียนรู้ SMART YRC ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการชมรมวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
<https://www.rmutl.ac.th/news/3729>)



ถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์จรวดจากขวดน้ำ สามเนรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 3/2560

วันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะจารย์และนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประดิษฐ์จรวดจากขวด
น้ำอัดลม ให้กับสามเนร ในโครงการบรรพชาสามเนร “ลูกแก้ว
อนุรักษ์ถิ่นไทย” รุ่นที่ 3/2560 วัดป่าถ้ำแก้ว ต.ปึงโค้ง อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.rmutl.ac.th/news/3858>)



สถาบันถ่ายทอดฯ อบรม การสร้างแผนที่ ด้วย Google Map แก่ นศ.สารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง)

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายนิศ กำแพงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(การสร้างแผนที่ด้วย Google Map) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเขียนรายงาน ในรายวิชา Information Report Writing กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก ณ ศล.113 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <https://www.rmutl.ac.th/news/3719-2017-03-20>)



โครงการพัฒนากิจกรรมคิดเชิงออกแบบ และนวัตกรรมเพื่อชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ และ Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการพัฒนากิจกรรมคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 17 – 30 มีนาคม 2560 เพื่อให้นักศึกษาทั้งสามมหาวิทยาลัยร่วมกันใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบช่วยแก้ปัญหาของชุมชนเป้าหมาย ผ่านขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน และจัดกระบวนการระดมสมองร่วมกับชุมชน มีพื้นที่เป้าหมายในโครงการประกอบด้วย บ้านแม่ตอน ต.เทพเสด็จ บ้านป่าบง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด และบ้านปางไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้วัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัย ยังมุ่งหวังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกประสบการณ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน พัฒนากิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อชาวต่างชาติ (ตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://oir.rmutl.ac.th/>)

คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ทำ Pilot Tours พัฒนา การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ อ.แม่แตง อย่างยั่งยืน

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายชูเกียรติ ศิริวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอินทรีย์ นายอนาวิน สุวรรณะ และนางสาวสุภาภรณ์ ศุภพลกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอินทรีย์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำ Pilot Tours (ทัวร์นำร่อง) (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <https://www.rmutl.ac.th/news/3751>)



Inside RMUTL

60 ปี คณะบริหารธุรกิจ มุ่งเน้นเพื่อการเป็นศูนย์กลางวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศเพื่อชุมชน



วันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัด “พิธีทำบุญคณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี” นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธี ในช่วงเช้ามีมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้ร่วมงานและอุทิศถวายแก่คณาจารย์ นักศึกษาผู้ล่วงลับ จากนั้นเป็นผู้ร่วมงานตักบาตรข้าวสารอาหารพระสงฆ์รับบิณฑบาต เป็นอันเสร็จพิธี ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.rmutl.ac.th/news/3686>)

มทร.ล้านนา เปิดบ้านแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ร่วมกับม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะ มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วิชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาพร้อมคณะ ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสที่เดินทาง เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ มทร.ล้านนา ในส่วนของการดำเนินงานของกองคลังและกองนโยบายและแผน รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนาการบริหารงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.rmutl.ac.th/news/3669>)



ราชมงคลล้านนาส่งเสริมสุขชีวิตดี

วันที่ 15 มีนาคม 2560 รศ.ดร.นายยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ออกกำลังกายในโครงการ ราชมงคลล้านนาส่งเสริมสุขชีวิตที่ดี เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน



สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมีนาคม 2560

วันที่ 21 มีนาคม 2560 รศ.ดร.นายยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือน มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเป็นการถ่ายภาพร่วมกันและมอบป้ายเจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไปให้กับ ศูนย์ราชการปศุสัตว์เชียงใหม่ซึ่งจะมีการจัดงานในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.rmutl.ac.th/news/3714>)





พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 โอกาสนี้ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ราย พระราชทานปริญญาบัตรแก่ มหาบัณฑิตและบัณฑิตทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวม 4,421 ราย ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี เหรียญทอง 9 รายและรางวัลเรียนดีเหรียญเงิน 11 ราย

ในการนี้พระราชทานพระราชวาท ความว่า “บัณฑิตทั้งหลายเมื่อยังศึกษาอยู่ แต่ละคนก็คงจะได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองความรู้ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา การที่ทุกคนได้มาประชุมพร้อมกันในวันนี้ จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่า การตั้งเป้าหมายไว้ให้แน่ชัด มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จในกิจที่ทำ ข้อนี้อธิบายได้ว่า เป้าหมายเปรียบเสมือนจุดหมายปลายทาง ซึ่งคนเราต้องเดินทางไปให้ถึง เมื่อรู้ว่าจะเดินทางไปในที่ใด ก็จะกำหนดได้ว่าต้องมุ่งหน้าไปในทิศทางใด และต้องเดินทางอย่างไร จึงจะไปถึงจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพ การปฏิบัติกิจต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน หากตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนก่อน ก็จะสามารถ



กำหนดทิศทาง วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
 งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้บัณฑิต
 ทุกคนพิจารณาให้เห็นความสำคัญของเป้าหมาย พร้อมทั้ง
 ความจำเป็นของการตั้งเป้าหมายให้ทราบชัด แล้วนำไปยึดถือ
 ปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ทั้งในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน
 ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพร
 ให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้
 ประสบความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมปรารถนา
 ทุกประการ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสถาบัน
 การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ
 ของประเทศไทยจัดการเรียนการสอนใน 6 จังหวัดได้แก่
 เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง น่าน พะเยาโลก และตาก เปิดสอน
 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ชั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ใน 4 คณะ 1
 วิทยาลัย 1 สถาบัน ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ



และศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัย
 เทคโนโลยีและสหวิทยาการ และสถาบันวิจัยเทคโนโลยี
 เกษตร เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
 และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับ
 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งใช้
 การเรียนการสอนแบบ “STEM for TVET” เน้นการพัฒนาคน
 เป็นสำคัญสนับสนุนให้เกิดกระบวนการฝึกทักษะและวิธีการ
 บริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมโดยความร่วมมือของหน่วยงาน
 ภาครัฐและภาคเอกชนในการตั้งศูนย์พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
 ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตรงต่อความต้องการของสถาน
 ประกอบการ ■

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ



โครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค

วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ร่วมกับชุมชนบ้านสองธาร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจัดตั้งโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://college.rmutl.ac.th/news/3662>)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชน โดยได้รับความร่วมมือและประสานงานจากงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา สำหรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.rmutl.ac.th/news/3759>)





ประชุม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในหลวง

วันที่ 21 มีนาคม 2560 ดร.สุเทพ ทองมา ผู้แทนสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมโครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายในหลวง เพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการกับหน่วยงานภาคี ปราชญ์เกษตรตลอดจนเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <https://www.rmutl.ac.th/>)



ตัวเข้มเทคนิควิธีการขอ GAP ให้กลุ่มเกษตรกรแม่เมาะ ลำปาง

วันที่ 24 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.ชิตี ศรีตันทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จัดการอบรมการขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช (ใบ) หรือ GAP ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านใหม่นาแวม อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อแนะนำวิธีการและเทคนิคการขอใบรับรอง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานให้กับสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตโดยสมาชิก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม ปี2560 มทร.ล้านนา (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <https://www.rmutl.ac.th/>)



Essential Techniques for TOEIC 550+



วันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ Essential Techniques for TOEIC 550+ โดยมี ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคุณเหมือนฝัน โกรัตน์ (ครูพี่แป้ง) ตัวเต๋อด้านภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรในการสัมมนา รายละเอียดคลิก <http://www.lpc.rmutl.ac.th/news/3665>

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานสัมมนาชี้แจงจัดตั้งศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายพงศกร สุรินทร์ นายปณิธิ แสนจิตร และนายจิรพันธ์ ทาแกง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคร จังหวัดลำปาง เพื่อนำรายละเอียดจากการสัมมนามาวางแผนในการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <http://www.lpc.rmutl.ac.th/news/3821>)



การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ



วันที่ 23 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.ไกรสิทธิ์ พิธิษฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ทบทวน เอกลักษณ์ การดำเนินงานและการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) สู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofilng) มหาวิทยาลัยฯ เพื่อวิเคราะห์เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน

อบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 มีนาคม 2560 รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชมพูกา มทร.ล้านนา น่าน โดยมีอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมเพื่อจุดประกายการวิจัย ตลอดจนเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โดยมี อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา น่าน ประชุมแนวทางการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 27 มีนาคม 2560 คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการตามนโยบายการปรัญยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (Reprofile) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มทร.ล้านนา น่าน เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหารที่สอดคล้องกับการปรับนโยบายการบริหารประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของสังคมโลก (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)



@ Campus ตาก



การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม “หลักสูตรอาหาร”

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก เปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม “หลักสูตรอาหาร” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ ห้องจัดเลี้ยงคหกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งได้นำของว่างขึ้นชื่อประจำจังหวัดตากได้แก่ เมี่ยงเต้าเจี้ยวและเมี่ยงมะพร้าว มาฝึกอบรมในโครงการนี้ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

นักศึกษา คอบ.เครื่องกล มทร.ล้านนา ตาก ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตไบโอดีเซล แก่เกษตรกร

วันที่ 25 มีนาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (เครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการอบรมการผลิตไบโอดีเซลระดับครัวเรือน ณ ศาลาประชาคมบ้านล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยได้นำความรู้เกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล ถ่ายทอดให้กับเกษตรกร เพื่อสามารถผลิตใช้เองได้ภายในครัวเรือน ซึ่งเป็นการลดภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม และยังเป็น การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาและฝึกอบรมในองค์กรของนักศึกษาอีกด้วย (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)



โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา สู่ระดับสากล สำหรับบศ.และบุคลากร ประจำปี 2560

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิชญูโลก จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษา (Language Contest) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลสำหรับ นักศึกษา และบุคลากร ประจำปี 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำหรับกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ และการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาทุกสาขา ทุกชั้นปีสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)



มทร.ล้านนา พิชญูโลก จัดโครงการ พัฒนาคู่มือสอน กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิชญูโลก กล่าวต้อนรับ นายไพโรจน์ บุญเย็น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู จากโรงเรียน นครชุมพิทยารักษ์มิ่งคลาภิเษก สพม.เขต 39 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงการปลูกพืชไร้ดินเป็นฐาน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 1. เทคนิคการสอนแบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 2. การปฏิบัติการ “การปลูกพืชไร้ดิน” และ 3. การปฏิบัติการ “วางแผนและออกแบบกิจกรรมโดยใช้โครงการทางพืชเป็นฐาน” (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutl.ac.th)

**นักวิจัยเชียงรายให้ความสนใจเข้าร่วมฟัง
แนวทางการทำวิจัยในการอบรมพัฒนาการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562**



วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 ดร. อังกร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี อาจารย์ นักวิจัย เพื่อแนะนำแนวทางการทำงานวิจัย ตลอดจนเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ของนักวิจัย มทร.ล้านนา เชียงราย

โดยมี อ.ศิลาปชัย นิลกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชมรมลีลาวดี มทร.ล้านนา เชียงราย

ภาพ/ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

**มศ.เชียงราย ผ่านเข้ารอบที่ 4 (รอบคัดเลือก 40 ทีม)
ในโครงการ Tech Startup รอบที่ 4 (คัดเลือก 40 ทีม)**

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในโครงการ Tech Startup รอบที่ 4 (คัดเลือก 40 ทีม) ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ และสามารถผ่านเข้ารอบทั้งหมดจำนวน 3 ทีม ได้แก่ 1. ทีม A060 Water detector 2. ทีม A064 Fresh Buy และ 3. ทีม A120 Agriculture Drone System for smart farming โดยมี ผศ.วิฑูรย์ พรหมมี อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า นายหิรัญกฤษฏ์ โลตุรัตน์ นายนุรักษ์ ไชยศรี และนายณัฐพล อุ๋นยั้ง อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา



**มทร.ล้านนา เชียงราย บูรณาการหน่วยงาน
ในพื้นที่ป้องกันไฟฟ้า**



วันที่ 29 มีนาคม 2560 มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) มราชภัฏเชียงราย และองค์กรภาคเอกชน จัดโครงการ “แนวกันไฟ มหาลัยพี่มหาลัยน้อง เพื่อป้องกันไฟฟ้าในช่วงฤดูแล้ง” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการ โดยมี ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.chiangrai.mutl.ac.th/news/3813>)



ดนตรีในสวน

ดนตรี ฟังนัวน กาดหมั้ว ชวนกิน

“กาดหมั้ว” จะมีการจัดพร้อมกันกิจกรรมดนตรีในสวน ตั้งแต่วันที่ 08.00 – 16.00 น. วันพุธ-พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของทุกๆ เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตารางการจัดกิจกรรมดนตรีในสวน “song of mind in the park”

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	สถานที่
1	วันพุธที่ 18 มกราคม 2560	08.00 – 16.00 น.	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา
2	วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2560	08.00 – 16.00 น.	ลานเจ็ดลิน ด้านข้างโรงอาหาร
3	วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560	08.00 – 16.00 น.	ลานเจ็ดลิน ด้านข้างโรงอาหาร
4	วันที่ 19 - 20 เมษายน 2560	08.00 – 16.00 น.	ลานเจ็ดลิน ด้านข้างโรงอาหาร
5	วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560	08.00 – 16.00 น.	ลานเจ็ดลิน ด้านข้างโรงอาหาร
6	วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2560	08.00 – 16.00 น.	ลานเจ็ดลิน ด้านข้างโรงอาหาร
7	วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560	08.00 – 16.00 น.	ลานเจ็ดลิน ด้านข้างโรงอาหาร
8	วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560	08.00 – 16.00 น.	ลานเจ็ดลิน ด้านข้างโรงอาหาร
9	วันที่ 20 - 21 กันยายน 2560	08.00 – 16.00 น.	ลานเจ็ดลิน ด้านข้างโรงอาหาร


ผู้สนใจจำหน่ายสินค้าภายในงานติดต่อได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-921-444 ต่อ 1035

JAN-SEP 2017


iSTEM-Ed 2017

ChiangMai, Thailand

12-14 July 2017



Organized By



Important dates

Paper submission Deadline:	March 1, 2017
Acceptance announcement :	March 30, 2017
Camera-ready submission deadline:	April 25, 2017
Pre-registration deadline:	April 29, 2017
Conference dates:	July 12-14, 2017

การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

The 9th Rajamangala University of Technology National Conference

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8

The 8th Rajamangala University of Technology International Conference




Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0

ราชวงศ์สร้างสรรคกับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0

ระหว่าง วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2560

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วที่

<http://rmutcon2017.rmutr.ac.th/>

หัวข้อการนำเสนองาน

1. มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา
2. เกษตรศาสตร์วิศวกรรม
3. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
5. เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
7. การบริการวิชาการสู่สังคม

การจัดแสดงและประกวดผลงาน

1. สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
2. ศิลปะ และงานสร้างสรรค์

ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

31 พฤษภาคม 2560



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
38 หมู่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอเมืองลำปาง 53000 ลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่ เชียงใหม่ 53000
โทรศัพท์ +662 2441 8088 - 80 โทรสาร +662 2441 8086
แฟกซ์ +662 2441 8085 e-mail : rmutcon2017@rmutr.ac.th



บรรยากาศการสอบเข้าศึกษาต่อ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ส่วนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีผู้ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อจำนวนทั้งสิ้น 10,310 คน



Responsibility Morality Unity Technology Learning society



ที่ปรึกษา : รศ.ดร.นายทศ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตรี ผู้ช่วยอธิการบดี
 บรรณาธิการ : นายอัคคีสังจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นายวิทยา กวีวิทยากรณ์
 พิสูจน์อักษร : นางสาวอภิญา พูลทรัพย์
 กองบรรณาธิการ : ดร.ณรงค์เดช นทีพ่ายพิศ นางสาวสุภาภรณ์ คุ้มพลกิจ นายเฉลิมชัย พาราสุข
 นายเดชารช พจนพงษ์ นางสาวธริศตรี ธนรัตนพิมลกุล นางสาวอาพัชรี ศิรินาโพธิ์ นางสาวสิริญา ณ นคร
 นางสาวเยาว์ลิย์ จันทร์ดีะมูล นางสาวแววดาว ญาณะ นางประไพ อินทรศรี นางสาวอรวรรณ ไกลสะ



ประชาสัมพันธ์พื้นที่ : เชียงราย ลำปาง น่าน พะเยาโลก ดาก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
 ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์ได้ที่ : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก
 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.053921444

จัดพิมพ์โดย : บริษัทสมาร์ทไค้ทติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด